

## **THÁNG 8: ĐỨC MARIA, HỒN XÁC LÊN TRỜI. (15.08)**

### **ĐỨC MARIA, TRINH NỮ VƯƠNG. (22.08)**

**Tin mừng: Lc 1, 39-47** "*Phúc cho Bà là kẻ đã tin*".

#### **Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.**

Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giudêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Êlisabeth. Và khi bà Êlisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Êlisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: "Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ và con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".

Bà Maria nói rằng: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi".

#### **Đó là lời Chúa.**

Tháng Tám là tháng có hai ngày kính Đức Mẹ. Lễ Đức Maria, hồn xác lên trời và Lễ Đức Maria, trinh nữ vương. Có 2 ý tưởng để suy niệm hôm nay:

#### **1. Niềm tin tưởng nơi Chúa.**

Nhìn lại những đặc ân dành cho Mẹ và những danh hiệu của Mẹ Maria.

- **Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa** Công Đồng Êphêsô (năm 431).
- **Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.** ĐTC Piô XII công bố năm 1854.
- **Đức Maria Trọn Đời Đồng Trinh.** ĐTC Siriciô I (392), Lêô I (450) công bố, và Công Đồng Constantinople I (553) đều nói về Đức Mẹ Trọn Đời Đồng Trinh. Sau cùng Công đồng Lateran (649).
- **Đức Maria Hồn Xác Lên Trời.** ĐTC Piô XII công bố năm 1950.
- **Đức Maria, Mẹ Giáo Hội.** ĐTC Phanxicô ban hành năm 2018. Sau lễ Hiện Xuống.

Cử hành Lễ trọng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Giáo Hội chỉ đơn giản dạy rằng sự chấm dứt đời sống trần thế của người Mẹ Maria, Mẹ được giả định ngay lập tức lên Thiên đàng, cả thân xác và linh hồn được hiệp nhất với Thiên Chúa.

Tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được ĐTC Piô XII công bố vào năm 1854. Ngài có đề cập đến khi nói: "*Theo thẩm quyền của Chúa Giê Su Ky Tô Chúa chúng ta, chúng tôi tuyên bố, và xác định rằng dựa vào quan điểm thần học cho thấy Đức Mẹ là Đấng Vô Nhiễm. Mẹ Maria trinh nguyên khi cuộc sống trần thế của Mẹ đã kết thúc, được nâng lên trên trời cả thể xác và linh hồn đến vinh quang thiên đàng. Thân xác của Mẹ không bao giờ bị phân rã và bị hỏng.*"

Giáo điều Công giáo này có ý nghĩa gì đặc biệt đối với chúng ta là những Kitô hữu? Mẹ Maria đã đạt được trạng thái thiên đàng. Đó là ý nghĩa của tín điều này. Vì Đức Mẹ đã được miễn trừ khỏi tội lỗi ban đầu, nên cơ thể của Mẹ không bị tổn

thương và bị hủy hoại do hậu quả của tội lỗi. Thứ năm tuần này, chúng ta sẽ cử hành Lễ Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời. Đây là một tín điều thuộc đức tin Công giáo. Là một người Công giáo, chúng ta phải tin rằng Đức Maria đã được giả định là cả thân xác và linh hồn được lên trời cho dù chúng ta không thể hiểu điều này. Và nếu chúng ta không muốn tin rằng Đức Maria đã được giả định lên trời, thì điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta không còn là người Công giáo nữa.

## 2. Thiên Chúa sẽ thực hiện giao ước với chúng ta.

Trong lời kinh Ca Ngợi (*Magnificat*) chúng ta đọc ở phần Kinh Catena, nhắc nhở chúng ta về giao ước của Thiên Chúa: <sup>54</sup>*Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,* <sup>55</sup>*như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời.*”

Vào ngày 11 tháng 10 năm 1954, ĐTC Piô XII đã tổ chức Lễ mừng Nữ Vương Thiên Đàng, danh hiệu của Mẹ Maria được cử hành khắp nơi trên thế giới và nhắc nhở rằng vào mỗi ngày này trong năm, thế giới nên tiếp tục dâng mình cho Mẹ Maria. Kể từ đó, lễ mừng được cử hành vào ngày 22 tháng 8. *"Mục đích của Lễ mừng là tất cả mọi người có thể nhận ra rõ ràng hơn và tôn kính cách trung thành hơn về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và lòng thương xót của Đấng cứu mang Chúa Cứu Thế trong lòng Mẹ"* (Venus Pius XII, Ad Coeli Reginam).

Vào ngày mừng Lễ Đức Maria Lên Trời, Mẹ Maria, Mẹ của chúng ta đã được Đức Giê-su tôn vinh với danh hiệu Nữ Vương Thiên Đàng, còn gọi là Trinh nữ vương. Điều mà Đức Giê-su đã làm cho Mẹ Maria trên trời và làm cho Hội thánh thay cho chúng ta, bây giờ, chúng ta nên làm với tính cách cá nhân, nghĩa là chúng ta nên nhận biết vai trò Nữ hoàng của Mẹ Maria, cầu nguyện và tôn vương Mẹ. *Làm thế nào để Tôn vương Mẹ Maria Trinh Nữ Vương trong gia đình của chúng ta?*

Chúng ta đặt tượng hoặc hình ảnh của Mẹ Maria đã được làm phép trong gia đình. Nếu thuận tiện, nên tổ chức họp nhóm cầu nguyện để tôn vương Đức Mẹ trong gia đình. Hoặc gia đình họp nhau mỗi buổi chiều tối để cầu nguyện chung. Chuẩn bị bàn thờ của Mẹ Maria bằng hoa và nến, đặt tượng ở một nơi vinh dự và xứng đáng trong gia đình, nơi mọi người có thể nhìn thấy Đức Mẹ và thường xuyên cầu nguyện với Mẹ Maria.

Là quân binh của Mẹ Maria, chúng ta chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để tham dự trọn vẹn dịp lễ trọng này, đây còn là ngày lễ buộc. Nhưng không vì buộc mà chúng ta tham dự, cho bằng vì lòng yêu mến Mẹ của chúng ta đã được cất nhắc lên trời và tôn vinh là Nữ Vương Trời Đất. Xin Mẹ giúp chúng ta đặt niềm tin tưởng trọn vẹn vào lời hứa mà Thiên Chúa hứa ban cho chúng ta. Cụ thể, chúng ta sống trọn vẹn tình yêu thương và tận tình giúp đỡ người khác.